



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๐ มุลค่าข่าว ๗๕๕,๒๐๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ‘หมากล้อม’ มืดกว่าที่คิด



หากถามว่า หมากล้อมคืออะไร ก็ตอบกันตามความเข้าใจในหมู่ชาวจีนก็ต้องบอกว่า นี่ถือเป็นหนึ่งในศิลปะทั้ง ๔แขนงของแดนมังกรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งก็คือ การคิดพิชิต การเดินหมากกระดาน การเขียนพู่กัน และกาวาดรูป นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากได้ทำความรู้จักกับ “หมากล้อม” หรือ “โกะ” ให้มากขึ้นแล้ว จะพบว่า หมากล้อม นอกจากจะเป็นศิลปะแขนงหนึ่งแล้ว มันยังมีความพิเศษอยู่ในตัวเองอีกด้วย

ว่ากันว่า หมากล้อมคือการวางยุทธศาสตร์ เนื่องจากการต่อสู้กรกันของกองทัพหมากขาวและดำ เพื่อยึดครองพื้นที่ขนาด 361 ตารางเมตร ด้วยเหตุนี้หมากล้อมจึงกลายเป็นเกมสุดโปรดของบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายของจีน

นอกจากนี้หมากล้อมยังถูกยกให้เป็นคณิตศาสตร์ เป็นหลักปรัชญา และแนวคิด รวมทั้งยังเป็นศิลปะการชิงชัย และเป็นสื่อกลางให้เกิดการสนทนากันระหว่างบุคคลอีกด้วย เพราะขณะที่เล่นหมากล้อมไปนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วย

เมื่อราวกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันหมากล้อมจีนโลกครั้งที่ 15 หรือ เทียนหวงเป่ย์ ถัพ ณ เมืองซัวเถา มณฑลกว่างตุง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้มีนักกีฬาหมากล้อม ซึ่งเป็นทั้งนักธุรกิจ เจ้าของกิจการและผู้สนใจเรื่องหมากล้อมที่เป็นชาวจีนโพ้นทะเลจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 100 คนเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างนักกีฬาหมากล้อมด้วยกัน

สำหรับการแข่งขันหมากล้อมจีนโลก ซึ่งถ้วยรางวัล “เทียนหวงเป่ย์” ถือกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือของ “กิมย้ง” ซึ่งชาวไทยคุ้นชื่อกันดีในฐานะนักเขียนนวนิยายกำลังภายในชื่อดัง คุณเล่นจิวซาน ประธานกองทุนผู้เขียนสว่างแห่งใต้หวัน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิงหว่า, คุณหลินไผ่เฟิง นักหมากล้อมอาชีพระดับ 9 ดั้ง และอดีตแชมป์โลก และคุณเฉียวเว่ย์ผิง อดีตกรรมการผู้จัดการผู้ให้คำปรึกษาด้านการเมืองแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้าน

หมากล้อมของจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมทั่วโลก และได้รับความสนใจจากนักหมากล้อมชั้นนำของโลกเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก

ในการแข่งขันหมากล้อมหนล่าสุด ประเทศไทยมีตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ 7 คน ได้แก่ นายกมล สันติพจนมา ระดับฝีมือ 5 ดั้ง, นายชาวลิด เลิศเชิดชูพงษ์ ระดับฝีมือ 4 ดั้ง, ดร.วีรวงศ์ พิพิธสุขสันต์ ระดับฝีมือ 1 ดั้ง, นายบุรุษพล กิตติไพศาลนนท์ ระดับฝีมือ 3 ดั้ง, นายไพฑูรย์ ตรีการศักดิ์กุล ระดับฝีมือ 3 ดั้ง, นายหยาง เฝยเจิน ระดับฝีมือ 5 ดั้ง และนางสาวธัญญาธรรณี โรจนันต์ชัย ระดับฝีมือ 3 ดั้ง เข้าร่วมการแข่งขัน และมี มร.จินไป๋ ลี้อ รับหน้าที่เป็นโค้ชผู้ควบคุมทีม สำหรับรูปแบบการแข่งขันแบ่งเป็น 8 รอบ (8 กระดาน) แข่งขันแบบ Swiss System (จับคู่แบบสุ่มและเก็บสะสมคะแนนจาก 8 กระดาน) โดยผู้แข่งขันที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 12 คะแนนจะได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร

จากการให้สัมภาษณ์ของ นายก่อศักดิ์

ไชยศรีมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งยังดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลกด้วยนั้น ผู้เขียนได้รู้จักหมากล้อมในฐานะของศิลปะชั้นสูงหนึ่งในสี่แขนงของจีน ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วกว่า 3,000 ปี และยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ยุทธศาสตร์ในการรบ กลินศาสตร์ปรัชญา และแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร

“การแข่งขันหมากล้อมจีนโลก จัดมาแล้ว 14 ครั้ง โดยจะตระเวนจัดแข่งขันในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีคนจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่ อาทิ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน, เมืองหวงเคอชู่ มณฑลกุ้ยโจว, เมืองเทียนชาน มณฑลซินเจียง, เมืองชานเซี่ย มณฑลฉงชิ่ง, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, เมืองซีอาน มณฑลชานซี, เมืองเป่ย์ไต้เหอ มณฑลเหอเป่ย์, เมืองอู่อี้ชาน มณฑลฝูเจี้ยน, เมืองซีนิง มณฑลชิงไห่, เมืองจีหนาน มณฑลซานตง, เมืองเฟิงหวง มณฑลหูหนาน, เมืองเส้าชิง มณฑลเจ้อเจียง, เมืองไทเป ไต้หวัน และเมืองบอร์น ประเทศเยอรมนี”

“การแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมทั่วโลกเป็นอย่างดี ทำให้ทุกครั้งที่จัดการแข่งขันประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง การแข่งขันครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาหมากล้อมได้เดินทางมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์และเพิ่มมิตรภาพของนักกีฬาหมากล้อมทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

“หมากล้อมเป็นกีฬาที่สร้างมิตรภาพที่ศิระหว่างผู้เล่น และผู้เล่นจะคิดเสมอว่าได้รับความรู้และการชี้แนะการเล่นหมากล้อมจากคู่แข่งั้น หมากล้อมสอนให้เราขอรับการพ่ายแพ้และการแพ้ก็สอนให้เรารู้จักพัฒนาตนเอง ช่วยฝึกฝนในด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเยาวชนไทยหันมาเล่นหมากล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเปิดรับนักหมากล้อมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทนักกีฬาช่างฝึกเพิ่มมากขึ้น” นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าว

นอกจากจะมีประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับธุรกิจและชีวิตประจำวันแล้ว จากการใช้ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์



ธัญญารัตน์ ไชยศรีมีศักดิ์  
เขียนหมากล้อมสาวเก่งเที่ยวจากไทย



ชาวตะวันตกก็หันมาเล่นหมากล้อมแล้วเช่นกัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ยังพบว่า กีฬาหมากล้อมสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการใช้พัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี

โดยเด็กและเยาวชนที่หันมาเล่นหมากล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป จะมีความรู้สึกนึกคิด จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น มีความคิดที่หลากหลาย มองปัญหาอย่างครบถ้วน พร้อมเผชิญกับปัญหา มีการวางแผนในการใช้ชีวิตแต่ละวันมากขึ้นกว่าเดิม มีสมาธิและมีเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และความรู้สึก เยาวชนมีจิตใจที่สงบ เชือกเขินและรู้จักปล่อยวาง รู้จักหยุดคิด ไคร่ครวญไตร่ตรองทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต

ส่วนทางด้านพฤติกรรม ผลวิจัยยังพบอีกว่า เยาวชนที่เล่นหมากล้อมจะมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถวิเคราะห์แยกแยะเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตและมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน

จากที่ผู้เขียนร้ายขามาทั้งหมดคุณผู้อ่านคงพอจะมองภาพออกแล้วว่า หมากล้อมไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมที่ทำให้ความสุขเพลิดเพลิน หรือศิลปะโบราณของจีนเท่านั้น แต่มันยังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้จริงอีกด้วย ดังนั้นจงอย่าลังเลที่จะลุกขึ้นไปทำความรู้จักกับหมากล้อมให้มากขึ้นครับ.

ประพจน์ ปัทมา